



สรุปราย สธ. ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายยีนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ขับร้องและแต่งเพลง "สายเขียวต้อง...หนูกัญชา" เนื้อหาพูดถึงประโยชน์ของกัญชา พร้อมให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. ที่เดินหน้านำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และหนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอสรุปข่าวเรื่องน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล เข้าถึงการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชา 12 รพ.ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอรายงาน สส.กาญจนบุรี ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กัญชาเสรีทางการแพทย์ นวัตกรรมสร้างรายได้ให้คนไทย" นับหนึ่ง..อสม.-วิสาหกิจชุมชน "แก่งเสี้ยน ดิสทริก-กาญจนบุรี โมเดล" สู่..อสม.ทั่วประเทศ จากนั้นในช่วงบ่ายมีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร กับอีกหลายหน่วยงาน ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรพัฒนาชีวิตครู กลุ่มวิสาหกิจเกษตรวิธีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์</p> <p>บันทึกหน้า 4</p>	<p>ข่าวรพ.สธ.</p> <p>-เสนอว่า แม้รัฐสภาพใหม่จะเสร็จ แต่ต้องเคลียร์วางงบประมาณบานปลายใครเป็นผู้รับผิดชอบ จะให้ บ.ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก. ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รพ.สธ. และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลอยตัวหรือ</p>
<p>แนวหน้า ไทยรัฐ</p> <p>ผวก.รายวัน</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอาสา ศาลิคุปต ตั้วแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ลาชาดควันยาสูบ แสดงความไม่เห็นด้วยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รพ.สธ. ที่ระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายและไม่ยกเลิการแบน ทั้งที่มีผลยืนยันจากต่างประเทศว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน จะนำรายชื่อผู้สนับสนุนให้มีการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมายกว่า 4 หมื่นรายชื่อ พร้อมผลวิจัยไปเสนอเป็นข้อมูลให้พรรคภูมิใจไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายพรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ขอบคณนายอนุทิน ชาญวีรกูล รพ.สธ. ที่ประกาศว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งอันตรายและห้ามนำเข้า</p> <p>-ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวชื่นชม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รพ.สธ. ที่มีจุดยืนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนอย่างชัดเจน</p>
<p>ผวก.รายวัน</p>	<p>ปัญหามลพิษ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมุรเวชซ์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ขอส่งข้อเสนอถึงรพ.สธ.เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่กำลังคุกคามสุขภาพปอดของคนไทย ดังนี้ 1.การแก้มลพิษในอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีผลไม่ต่างกับพิษจากควันบุหรี่ 2.การแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีข้อมูลชัดเจนว่าหากไม่ควบคุมจะมีพิษภัยในทุกด้านไม่ด้อยกว่าบุหรี่ 3.สารสกัดกัญชาที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์ หากไม่ควบคุมการใช้ให้เหมาะสมจะเกิดผลข้างเคียงรุนแรง 4.สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะพาราควอตทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว โดยเฉพาะปอด ไต และตับ ควรยกเลิกนำเข้าถาวร โดยเฉพาะยี่ห้อที่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ปอดเป็นพังผืดและมะเร็งปอด แม้จะมีการควบคุมการใช้แต่ยังไม่มีการยกเลิกการนำเข้าอย่างถาวร</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ ก๊อชชปี</p> <p>การเมือง</p>	<p>รพ.สธ.ออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. ที่ปลุกคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี วันก่อนโพสต์คลิปกำลังกายพร้อมการ์ตูนที่ว่า แม้งานจะหนักแต่ไม่เคยทิ้งการออกกำลังกาย ชกลมไปแล้วยังวิ่งต่อได้อีกเกือบ 8 กม. เล่นเอาที่มงานอย่าง นายเรวัต อารีรอบ เลขาธิการรพ.สธ. ต้องพกยามแบกร่างลุกขึ้นไปออกกำลังกาย พร้อมบอกว่า รพ.สธ.กำลังทำให้ทีมงานห้ามป่วย ต้องสร้างสุขภาพของตัวเองให้ดี เลยคิดว่าถึงเวลาที่ต้องรีดไขมันเดินหน้าสู่ทีมเฮลท์ตี้ โดยมีรพ.สธ.เป็นไอดอลแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อมูลที่ส่งต่อทางเฟซบุ๊กกว่าเกิดการระบาดของไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่และมีปัญหาเชื้อดื้อยาว่า ไม่เป็นความจริง ไข้เลือดออกมีเพียง 4 สายพันธุ์ ส่วนกรณีไข้เลือดออกดื้อยานั้นไม่เป็นความจริงเช่นกัน เนื่องจากไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส ยังไม่มียารักษาเฉพาะ และปัจจุบันมีวัคซีนป้องกัน</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคมะลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชายไทยป่วยเป็นไข้หลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และเสียชีวิตที่รพ.ศิริราช ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรงว่า จากการติดตามข้อมูลพบว่ากลุ่มคนไทยที่เดินทางไปกับชายที่เสียชีวิตมี 9 ราย ขณะนี้กลับประเทศไทยแล้ว 2 ราย คือ ชายที่เสียชีวิต และอีกรายเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ผลพบเชื้อมาลาเรียและได้รับการรักษาแล้ว ส่วนอีก 7 ราย ทราบว่ามี 3 รายนอนรักษาตัวด้วยโรคมะลาเรียที่รพ.รัฐบาลของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และอีก 4 รายกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งกรมฯ เตรียมดูแลคัดกรองตรวจสุขภาพและวัดไข้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันฯ จะจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “วัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืน” วันที่ 20-22 ส.ค. ที่โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศเข้ารับพระราชทานรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 คน คือ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีผลงานด้านการศึกษาและพัฒนาวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และนายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ประธานกรรมการบริหาร บ.ไบโอเนท-เอเชีย จก. ซึ่งผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำในประเทศไทย โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยวัคซีนและโรงงานวัคซีนด้วยเงินส่วนตัว และสร้างเครือข่ายการผลิตวัคซีนและชีววัตถุภายในประเทศและระหว่างประเทศ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch